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สื่อสิ่งพิมพ์  
- ชวนเล่นน ้ำ-ชมผีเสื อแก่งวังกระทะโครำช (ข่ำวสด 15 พ.ค. 68 หน้ำ 2) 

สื่อออนไลน์  
- ซีพีจับมือภำครัฐและชุมชน “สร้ำงแนวกันไฟ” หนุนภำค เหนือสู้ไฟป่ำ-หมอกควัน (มติชน 13 พ.ค. 68) 
https://www.matichon.co.th/publicize/news_5180596 
- วิโรจน์ ชี  พรฎ.2481 เป็นรำกเหง้ำปัญหำที่ดินกำญจนบุรี เล็งเสนอกองทัพทบทวนคืนพื นที่ ให้ ปชช.ใช้ประโยชน์ 
(มติชน 13 พ.ค. 68) https://www.matichon.co.th/region/news_5181487 
- ปธ.กมธ.กำรทหำร ชี  พรฎ.2481 เป็นรำกเหง้ำปัญหำแก้ที่ดินในกำญจนบุรี (สยำมรัฐ 13 พ.ค. 68) 
https://siamrath.co.th/n/621493 
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 เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ขับเคลื่อนการป้องกันไฟป่าและหมอกควันภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง โดย
ล่าสุดได้ร่วมมือกับภาคีในจังหวัดน่าน อาทิ อุทยานแห่งชาตินันทบุรี สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านสบขุ่น 
สถานีป้องกันไฟป่านันทบุรี และชุมชนบ้านสบขุ่น ด าเนินการสร้างแนวกันไฟในพ้ืนที่ป่าชุมชนและแนวใกล้
แหล่งท ากิน ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ราว 1,500 ไร่ พร้อมขยายผลในบ้านดอยติ้ว อ.ท่าวังผา 
กว่า 2,000 ไร่ และสนับสนุนภารกิจเฝ้าระวังไฟป่าในบ้านดอนไชยป่าแขม จ.พะเยา อีก 1,000 ไร่ รวมพ้ืนที่ที่
เครือซีพีสนับสนุนการสร้างแนวกันไฟในภาคเหนือแล้วกว่า 4,500 ไร่ เพ่ือปกป้องชุมชน ลดหมอกควัน และ
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
 นายอรรถวิทย์ ยุทธยศ ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ กล่าวว่า “เครือซีพีให้ความส าคัญกับการป้องกันไฟป่าและการบรรเทาภัยแล้งในพ้ืนที่ภาคเหนือ
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นท างานร่วมกับทุกภาคส่วนเพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ เสริมสร้างขวัญก าลังใจ
ให้แก่เจ้าหน้าที่และชุมชนที่ร่วมกันดูแลผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ของประชาชน สิ่งแวดล้อม 
และประเทศชาติในระยะยาว”  



 

 
 
 ด้าน นายเฉลียว ทานัน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่านันทบุรี เปิดเผยว่า  “การสร้างแนวกันไฟมี
ความส าคัญในการป้องกันอันตรายจากการเปลี่ยนทิศทางของไฟที่อาจเข้ามากระทบกับพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่ท า
กิน แนวกันไฟไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของไฟ แต่ยังท าให้เราสามารถแยกแยะพ้ืนที่ท ากินของ
ชุมชนได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการเคลื่อนย้ายในพื้นที่ที่
ต้องการจัดการไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ”  
 ทั้งนี้ นายวรายุ เทียมไธสง หัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านสบขุ่น นักวิชาการป่าไม้ช านาญ
การพิเศษ กล่าวเสริมว่า “การสร้างแนวกันไฟในพ้ืนที่ของเราเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ส าคัญในการป้องกันไฟป่า 
และรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อม แนวกันไฟไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงจากไฟป่า แต่ยังมีส่วนช่วยในการ
รักษาความชุ่มชื้นในดินและส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรมในระยะยาว การด าเนินงานนี้ได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรามุ่งหวังให้เกิดผลส าเร็จในการสร้างความมั่นคง
และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”  
 ในโอกาสนี้ เครือซีพียังได้มอบน้ าดื่ม CP ให้แก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
อาทิ บ้านสบขุ่น บ้านดอยติ้ว และบ้านดอนไชยป่าแขม รวมถึงกรมทหารพรานที่ 32 เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานป้องกันไฟป่าและช่วยเหลือประชาชนจากภัยแล้งในพ้ืนที่อ าเภอทุ่งช้าง ปัว และภูเพียง จังหวัดน่าน 
 ทั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยึดมั่นในแนวคิดที่ว่า “ผืนป่าคือชีวิตของชุมชน” และจะยังคงมุ่งม่ันเดินหน้า
เคียงข้างภาคีทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคเหนือ เพ่ือร่วมกันปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และลด
ผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควันที่ยืดเยื้อมายาวนาน โดยยึดหลักความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน เพ่ือร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีกว่าและยั่งยืนให้กับสังคมไทย 
 
 
 
 



 

 

 
วิโรจน์ ชี ้พรฎ.2481 เป็นรากเหง้าปัญหาที่ดินกาญจนบุรี เล็งเสนอกองทัพทบทวนคืนพ้ืนที่ ให้ปชช.ใช้
ประโยชน์ 
 
 เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 13 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย นายเชตวัน เตือ
ประโคน รองประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร นายพนม โพธิ์แก้ว ส.ส.จังหวัดกาญจนบุรี 
เขต 5 พรรคเพ่ือไทย โฆษกคณะกรรมาธิการ นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ ประชุมหารือเพ่ือ
พิจารณาปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับท่ีดินที่อยู่ในความครอบครองของทหารกับประชาชนในพ้ืนที่ จังหวัด
กาญจนบุรี ตามพระราชบัญญัติกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามท่ีดินในท้องที่อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอเมือง
วังขนาย อ าเภอบ้านทวน และอ าเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช 2481...  
 โดยมี นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รอง ผวจ.กาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ มีผู้แทนกองพลทหารราบที่ 9 มทบ.
17 ที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ธนารักษ์กาญจนบุรี สปก.กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ รวมถึง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด และภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก 
 
 
 
 



 
 
ส าหรับบรรยากาศในที่ประชุมเป็นไปอย่างเข้มข้น โดยในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้สอบถามและ
ให้หน่วยงานภาครัฐตอบข้อซักถามได้อย่างเต็มที่ ซึ่งบางครั้ง นายวิโรจน์ ประธานในที่ประชุมต้องออกมา
อธิบาย และร้องขอให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมค่อยๆ พูดจากัน ท าให้บรรยากาศในที่ประชุมผ่อนคลายลงสุดท้ายผ่าน
ไปด้วยดี โดยใช้เวลานานกว่า 4 ชั่วโมงจึงปิดการประชุม 
 ทั้งนี้ นายวิโรจน์ เปิดเผยภายหลังว่า ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการทหารนั้นทางท่านพนม โพธิ์แก้ว 
ส.ส.จังหวัดกาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการฯ ได้มีความใส่ใจในเรื่องปัญหาที่ดินที่ทับ
ซ้อนระหว่างกองทัพกับประชาชนเป็นอย่างมาก 
 เพราะต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีร้อยละ 70 ถ้าเราไม่
สามารถแก้ไขหรือหาแนวทางแก้ไขให้เป็นรูปธรรมเป็นขั้นเป็นตอนได้ จะส่งผลท าให้ศักยภาพของจังหวัด
กาญจนบุรีและจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีรูปแบบปัญหาในลักษณะเดียวกันถูกกักขังเอาไว้ ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งเรื่องปาก
ท้องและเศรษฐกิจ เพราะการน าที่ดินไปพัฒนาเกิดขึ้นไม่ได้ และเม่ือน าที่ดินไปพัฒนาไม่เกิด การประกอบ
อาชีพก็ไม่มี ซึ่งในรายละเอียดของพระราชกฤษฎีกา 2481 เป็นรากเหง้าของปัญหาทั้งหมด ซึ่ง ส.ส.พนม โพธิ์
แก้ว เป็นคนในพ้ืนที่ได้เกาะติดปัญหามาโดยตลอดและถือว่าเก่งที่สุดในคณะกรรมาธิการทหารแล้ว 
 โดยกรรมาธิการการทหาร เรามีคณะอนุกรรมาธิการฯ โดยมี ส.ส.พนม โพธิ์แก้ว เป็นประธาน มี นาย
เชตวัน เตือประโคน เป็นรองประธานฯ ซึ่งจะช่วยกันท าหนังสือขอความกรุณาจากทาง อบจ.กาญจนบุรี ในการ
ขอใช้พ้ืนที่ห้องประชุมเพ่ือประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ซึ่งทางรองนายก อบจ.กาญจนบุรี ได้ตอบรับในที่
ประชุมมาแล้ว เหตุผลการขอใช้ห้องประชุม อบจ.กาญจนบุรีนั้นเป็นเพราะว่า หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่
จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งผู้น าชุมชนและประชาชนจะได้เดินทางอย่างสะดวกในการมาร่วมกันประชุมเพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้รวดเร็วและเป็นจริง 
 



 
ที่ส าคัญคืออีกไม่นานแนวเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (M81) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี จะ
เปิดใช้อย่างเป็นทางการ เมื่อความเจริญมาถึงจังหวัดกาญจนบุรี แต่ศักยภาพในที่ดินถูกกดทับด้วยพระราช
กฤษฎีกา 2481 จังหวัดกาญจนบุรีก็ยังไม่สามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ 
 ดังนั้นถ้าเราสามารถคลี่คลายปัญหาของพระราชกฤษฎีกา 2481 นี้ได้ และรัฐบาลมีข้อเสนอท่ีเป็นจริง
ในทางปฏิบัติ หากส าเร็จเชื่อได้เลยว่าพ้ืนที่ด้านความม่ันคงทางทหารจะได้รับการดูแลโดยการใช้แผนที่ที่ท าข้ึน
ให้เป็นปัจจุบันที่สอดคล้องต่อบริบทความมั่นคงในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่ยุคของพระราชกฤษฎีกา 2481 อีกต่อไป 
ขณะเดียวกันจะท าให้การท ามาหากินและสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรีมีศักยภาพที่ขยายตัวมาก
เพ่ิมข้ึนไปด้วย เชื่อว่าหากพระราชกฤษฎีกา 2481 ถูกแก้ไขได้ส าเร็จ ปัญหาในหลายๆ อย่างจะถูกคลี่คลายไป
พร้อมๆ กัน 
 แต่เรากต็้องฝากความหวังไว้กับ ส.ส.พนม โพธิแก้ว และนายเชตวัน ประธานและรองประธานอนุ
กรรมาธิการฯ และทั้งสองท่านก็ต้องฝากความหวังเอาไว้กับประชาชนชาวกาญจนบุรีด้วยว่าจะเข้ามา
ด าเนินการช่วยกันผลักดันมากน้อยแค่ไหน ในส่วนของคณะกรรมาธิการทหาร จะผลักดันให้ส าเร็จโดยเร็ว 
 ด้าน นายพนม โพธิ์แก้ว ส.ส.กาญจนบุรี เขต 5 พรรคเพ่ือไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ
การทหาร เปิดเผยว่า ประเด็นปัญหาเรื่องพระราชกฤษฎีกา 2481 ตามที่ท่านประธานกรรมาธิการการทหารได้
น าเข้าที่ประชุมในวันนี้ เกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิ์ในที่ดินท ากินและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า เพื่อรองรับสภาพ
เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าถึงของเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (M81) สายบางใหญ่-
กาญจนบุรี ในเร็วๆ นี้นั้น นายวิโรจน์ ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือผลักดันและแก้ไขปัญหานี้ให้ได้โดยเร็ว 
 ซึ่งการประกาศออกพระราชกฤษฎีกา 2481 เพ่ือใช้ประโยชน์ทางราชการโดยกระทรวงกลาโหม 
จ านวน 3.5 ล้านไร่ ในยุคนั้นชาวกาญจนบุรีต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าที่มาที่ไปมาจากโรงงานกระดาษ ซึ่งวันนี้
โรงงานกระดาษได้ปิดกิจการลงแล้วมานานหลายปี ดังนั้นทางกรรมาธิการการทหารจะได้ลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง
เพ่ือรวบรวมข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด ว่าทุกวันนี้ประชาชนชาวกาญจนบุรีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่พระราชกฤษฎีกา 
2481 จ านวนเท่าไหร่ มีพ้ืนที่รวมกันกี่ไร่ จากนั้นจะน าเรื่องนี้เสนอไปยังกองทัพบกเพ่ือให้กองทัพบกทบทวนคืน
พ้ืนที่ให้กับกรมธนารักษ์เพ่ือให้ประชาชนได้มีพ้ืนที่ท ากิน และเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
 ส่วนตัวแล้วเชื่อว่าท่าน ผบ.ทบ.คนปัจจุบันจะไม่ใจไม้ไส้ระก าต่อชาวบ้าน เพราะโรงงานกระดาษได้ปิด
กิจการลงไปนานแล้ว พื้นที่ส่วนไหนกองทัพบกจ าเป็นต้องใช้ชาวบ้านอง ก็คงไม่ว่าอะไร แต่ส่วนพื้นที่บริเวณ
ไหนที่ไม่จ าเป็นก็ขอให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่และถูกต้องตามกฎหมาย  
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 วันที่ 13 พ.ค.68 ที่ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดหวัดกาญจนบุรี นายวิโรจน์  
ลักขณาอดิศร ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายเชตวัน เตือประโคน  รอง
ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร นายพนม โพธิ์แก้ว สส.จังหวัดกาญจนบุรี พรรคเพ่ือ
ไทย เขต 5 โฆษกคณะกรรมาธิการ นายจิรัฏฐ์  ทองสุวรรณ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ ประชุมหารือเพ่ือพิจารณา
ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของทหารกับประชาชนในพ้ืนที่ จังหวัดกาญจนบุรี ตาม
พระราชบัญญัติกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  อ าเภอเมืองวังขนาย อ าเภอ
พนมทวน และอ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พุทธศักราช 2481 
 โดยมีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รอง ผวจ.กาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ มีผู้แทนกองพลทหารราบที่ 9 มทบ.
17 ที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ธนารักษ์กาญจนบุรี สปก.กาญจนบุรี เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ รวมถึง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด และภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก 

ส าหรับบรรยากาศในที่ประชุมเป็นไปอย่างเข้มข้น เพราะในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้
สอบถามและให้หน่วยงานภาครัฐตอบข้อซักถามได้อย่างเต็มที่ ซึ่งบางครั้งนี้ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ประธาน
คณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ประธานในที่ประชุมต้องออกมาอธิบายและร้องขอให้ผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมค่อยๆ พูดจากัน ท าให้บรรยากาศในที่ประชุมผ่อนคลายลง สุดท้ายผ่านไปด้วยดี โดยใช้เวลานานกว่า 4 
ชั่วโมงจึงปิดการประชุม 



 
ทั้งนี้ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยภายหลังการ
ประชุมว่า ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการทหารนั้น ทางท่านพนม โพธิ์แก้ว สส.จังหวัดกาญจนบุรีพรรคเพ่ือไทย
ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการฯได้มีความใส่ใจในเรื่องปัญหาที่ดินที่ทับซ้อนระหว่างกองทัพกับประชาชนเป็น
อย่างมาก เพราะต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึนที่จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 70 ถ้าเราไม่
สามารถแก้ไขหรือหารือแนวทางแก้ไขให้เป็นรูปธรรมเป็นขั้นเป็นตอนได้ จะส่งผลท าให้ศักยภาพของจังหวัด
กาญจนบุรีและจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีรูปแบบปัญหาในลักษณะเดียวกันถูกกักขังเอาไว้ ซึ่งมันจะส่งผลกระทบทั้งเรื่อง
ปากท้องและเศรษฐกิจ เพราะการน าที่ดินไปพัฒนามันเกิดขึ้นไม่ได้ เมื่อน าที่ดินไปพัฒนามันไม่เกิด การ
ประกอบอาชีพมันก็ไม่มี ซึ่งในรายละเอียดของพระราชกฤษฎีกา 2481 เป็นรากเหง้าของปัญหาทั้งหมด ซึ่งท่าน 
สส.พนม โพธิ์แก้ว เป็นคนในพ้ืนที่ได้เกาะติดปัญหามาโดยตลอดและถือว่าเก่งที่สุดในคณะกรรมาธิการทหาร
แล้ว 

โดยกรรมาธิการการทหาร เรามีคณะอนุกรรมาธิการฯโดยมีท่าน สส.พนม โพธิ์แก้ว เป็นประธาน มี
ท่านเชตวัน เตือประโคน เป็นรองประธานฯ ซึ่งจะช่วยกันท าหนังสือขอความกรุณาจากทาง อบจ.กาญจนบุรีใน
การขอใช้พื้นที่ห้องประชุมเพ่ือประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ซึ่งทางรองนายกอบจ.กาญจนบุรี ได้ตอบรับในที่
ประชุมมาแล้ว เหตุผลการขอใช้ห้องประชุม อบจ.กาญจนบุรีนั้นเป็นเพราะว่า หน่วยงานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่
จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งผู้น าชุมชนและประชาชนจะได้เดินทางอย่างสะดวกในการมาร่วมกันประชุมเพ่ือหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้รวดเร็วและเป็นจริง  

ที่ส าคัญคืออีกไม่นานแนวเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (M81)สายบางใหญ่-
กาญจนบุรี จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อความเจริญมาถึงจังหวัดกาญจนบุรี แต่ศักยภาพในที่ดินถูกกดทับ
ด้วยพระราชกฤษฎีกา 2481 จังหวัดกาญจนบุรีก็ยังไม่สามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ 
ดังนั้น ถ้าเราสามารถคลี่คลายปัญหาของพระราชกฤษฎีกา 2481 นี้ได้ และรัฐบาลมีข้อเสนอท่ีเป็นจริงในทาง
ปฏิบัติ หากส าเร็จเชื่อได้เลยว่าพ้ืนที่ด้านความมั่นคงทางทหารจะได้รับการดูแลโดยการใช้แผนที่ที่ท าขึ้นให้เป็น
ปัจจุบันที่สอดคล้องต่อบริบทความมั่นคงในยุคปัจจุบัน ไม่ใช่ยุคของพระราชกฤษฎีกา 2481 อีกต่อไป 
ขณะเดียวกันจะท าให้การท ามาหากินและสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรีมีศักยภาพที่ขยายตัวมาก
เพ่ิมข้ึนไปด้วย เชื่อว่าหากพระราชกฤษฎีกา 2481 ถูกแก้ไขได้ส าเร็จ ปัญหาในหลายๆ อย่างจะถูกคลี่คลายไป
พร้อมๆ กัน 

แต่เราก็ต้องฝากความหวังไว้กับท่าน สส.พนม โพธิแก้ว และท่านเชตวัน เตือประโคน ประธานและ
รองประธานอนุกรรมาธิการฯและท้ังสองท่านก็ต้องฝากความหวังเอาไว้กับประชาชนชาวกาญจนบุรีด้วยว่าจะ
เข้ามาด าเนินการช่วยกันผลักดันมากน้อยแค่ไหน ในส่วนของคณะกรรมาธิการทหาร จะผลักดันให้ส าเร็จ
โดยเร็ว 

ด้านนายพนม โพธิ์แก้ว สส.กาญจนบุรี พรรคเพ่ือไทย เขต 5 ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการทหาร 
เปิดเผยว่า ประเด็นปัญหาเรื่องพระราชกฤษฎีกา 2481 ตามที่ท่านประธานกรรมาธิการการทหารได้น าเข้าท่ี
ประชุมในวันนี้ เกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิ์ในที่ดินท ากินและแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า เพ่ือรองรับสภาพเศรษฐกิจที่
จะเกิดขึ้นจากการเข้าถึงของเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (M81)สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ใน
เร็วๆ นี้นั้น ท่านวิโรจน์ ได้ลงพื้นที่เพ่ือผลักดันและแก้ไขปัญหานี้ให้ได้โดยเร็ว 



 
ซึ่งการประกาศออกพระราชกฤษฎีกา 2481 เพ่ือใช้ประโยชน์ทางราชการโดยกระทรวงกลาโหม 

จ านวน 3.5 ล้านไร่ ในยุคนั้นชาวกาญจนบุรี ต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าที่มาที่ไปมาจากโรงงานกระดาษ ซึ่งวันนี้
โรงงานกระดาษได้ปิดกิจการลงแล้วมานานหลายปี ดังนั้นทางกรรมาธิการการทหารจะได้ลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง
เพ่ือรวบรวมข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด ว่าทุกวันนี้ประชาชนชาวกาญจนบุรี อาศัยอยู่ในพ้ืนที่พระราชกฤษฎีกา 
2481 จ านวนเท่าไหร่ มีพ้ืนที่รวมกันกี่ไร่ จากนั้นจะน าเรื่องนี้เสนอไปยังกองทัพบกเพ่ือให้กองทัพบกทบทวนคืน
พ้ืนที่ให้กับกรมธนารักษ์เพ่ือให้ประชาชนได้มีพ้ืนที่ท ากิน และเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

ส่วนตัวแล้วเชื่อว่าท่าน ผบ.ทบ.คนปัจจุบันจะไม่ใจไม้ไส้ระก าต่อชาวบ้านเพราะโรงงานกระดาษได้ปิด
กิจการลงไปนานแล้ว พื้นที่ส่วนไหนกองทัพบกจ าเป็นต้องใช้ชาวบ้านองก็คงไม่ว่าอะไร แต่ส่วนพื้นที่บริเวณไหน
ที่ไม่จ าเป็นก็ขอให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่และถูกต้องตามกฎหมาย  

ส าหรับจากการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องที่ดิน ไฟฟ้า ของจังหวัดกาญจนบุรี ทราบว่า
กาญจนบุรี มีหน่วยงานถึง 5 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานกระทรวงการคลัง 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ
กระทรวงมหาดไทย โดยในพื้นที่อ าเภอสังขละบุรี  ทางจังหวัดกาญจนบุรี จะด าเนินการประชุม เพื่อรวบรวมข้อ
ปัญหาทั้งหมด เตรียมน าส่งให้คณะกรรมาธิการฯ  และนายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค
ประชาชน  ประธานคณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร หลังสรุปปัญหาของจังหวัดฯ แล้ว ทางคณะ
จะเดินทางมารับฟังปัญหาทั้งหมด พร้อมคณะจะเดินทางกลับมารับเอกสารทั้งหมด โดยขอใช้ห้องประชุม
องค์การบริหารส านักองค์การบริหารส่วนจังหวัด 


